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Mættir: Kristján, Kristín Ólafs, Soffía Rún, Harpa 

Kristján útskýrði hlutverk skólaráðs 

Farið var yfir verkefnalista síðasta árs. 

Lagt til að funda fjórum sinnum yfir skólaárið. Sem var samþykkt 

Á næsta skólaári á að taka inn fasta geðheilsutíma í töflu hjá öllum árgöngum, kynnt betur síðar 

Reynt verður að hafa fasta náms- og starfsfræðslutíma í 10.bekk næsta skólaár 

Skólalóðin ekki á dagskrá 

Boðið verði upp á leiklistaval næsta skólaár 

Tillaga frá kennurum á miðstigi að stækka árshátíð og rukka inn, láta ágóðann renna til að byggja upp 

aðstöðu fyrir nemendur 

Nemendaráð verði endurvakið eftir áramót 
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